



**TRƯỜNG TIỂU HỌC
VĨNH BÌNH BẮC 4**



Bản tin măng non

Trong số này:

- Hoạt động nhà trường
- Tin ngắn
- Thông tin tuyên truyền
- Góc ảnh Liên đội
- Bác Hồ với thiếu nhi



SỐ 7

Tháng 11

NĂM 2022



Xem bản tin
tại đây



TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
20/11/1982-20/11/2022

Hòa chung không khí cả nước kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022), trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thầy Nguyễn Kim Điền, hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhắc lại sự nghiệp trồng người vinh quang mà ngành giáo dục đã và đang tiếp tục sứ mạng của mình, đồng thời kêu gọi các thầy, cô giáo tiếp tục vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường đã tặng các phần quà cho các thầy cô giáo viên về hưu, từng giảng dạy tại trường TH Vĩnh Bình Bắc 4. Trao tặng giấy chứng nhận cho 10 giáo viên đạt thành tích giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023. Trao tặng giấy khen của LĐLĐ Tỉnh Kiên Giang và CĐCS Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4. Tổng kết khen thưởng các phong trào thi đua của học sinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Tổ chức chương trình họp mặt chào mừng ngày 20-11.





Sôi nổi các hoạt động

Chào mừng



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Lời chúc gửi Thầy Cô

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (20/11/1982-20/11/2022), thay mặt các bạn Đội viên, nhi đồng trong toàn Liên đội xin lời chúc sức khỏe, lời chúc tốt đẹp nhất đến các Thầy, Cô giáo viên đang giảng dạy, công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 thân yêu, nơi em và các bạn hằng ngày được các Thầy cô dìu dắt, nâng đỡ đến bến bờ tri thức.

Em Thái Thị Mộng Thu
Liên đội trưởng Liên đội
Học sinh lớp 5A



Nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (20/11/1982-20/11/2022), Liên đội trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 đã phát động nhiều phong trào trong toàn Liên đội. Đó là các hoạt động như: tổ chức thi đua ngắn hạn phong trào “Hoa thi đua”; phong trào “Lời chúc gửi đến Thầy cô”; hoạt động thi thiết kế thiệp; hội thi văn nghệ với chủ đề “Thầy Cô cho em ước mơ”.

Các hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường. Tạo khí thế sôi nổi, môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các em học sinh trong nhà trường, tạo điều kiện cho các em học sinh phát huy được năng khiếu, sở trường.



HỘI THI VĂN NGHỆ

Chủ đề: "Thầy cô cho em ước mơ"

Chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Vào ngày 17/11 vừa qua, Liên đội trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức Hội thi văn nghệ với chủ đề "Thầy Cô cho em ước mơ", đây là một trong số các hoạt động sôi nổi của Liên đội chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tham gia hội thi lần này, có 14 tiết mục đến từ 11 lớp. Với chủ đề "Thầy Cô cho em ước mơ", các tập thể lớp đã đem đến chương trình hội thi nhiều tiết mục đặc sắc, đa dạng các thể loại từ hát-múa, múa, kịch, kể chuyện,... Các tiết mục đều thể hiện được sự tri ân của các em học sinh với Thầy cô giáo, tấm lòng biết ơn đối với công lao dạy dỗ của thầy cô giáo, các tiết mục đều có sự đầu tư, chuẩn bị tập luyện nghiêm túc, các tiết mục được dàn dựng, biên đạo từ sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và phụ huynh học sinh, đây chính là then chốt cho sự thành công của Hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban giám khảo đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 04 giải ba cho các tiết mục xuất sắc nhất.





Sân chơi măng non

Bác Sáu Dân

Với chúng em

Sáng ngày 14/11/2022, Liên đội trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 tổ chức sân chơi măng non "Bác Sáu Dân với chúng em" nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).

Sân chơi được tổ chức với 2 vòng thi là vòng thi "Chúng em tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt" và vòng thi thuyết trình với chủ đề "Bác Sáu Dân với chúng em". Ở vòng thi thứ nhất, vòng thi "Chúng em tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt", các em học sinh tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, nội dung các câu hỏi về cuộc đời, sự nghiệp, những cột mốc quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt. Đến vòng thi thứ 2, các đội thi lên thuyết trình về một câu nói, một công trình tiêu biểu của đồng chí Võ Văn Kiệt. Kết thúc sân chơi, lớp 4B xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi.



Sân chơi là cơ hội để học sinh tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp và cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt, một lãnh đạo với tư duy đổi mới, sáng tạo không ngừng.

Đọc bài viết
chi tiết tại đây





Tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em 2016

Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, vào ngày 07/11/2022, Liên đội trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức hoạt động tuyên truyền luật trẻ em 2016.

Tham gia hoạt động có trên 250 em học sinh của nhà trường. Tại chương trình hoạt động, các em học sinh đã tham gia thuyết trình về các nhóm quyền của trẻ em, trình bày về các quyền thuộc các nhóm quyền. Được nghe giới thiệu về 25 quyền 5 nghĩa vụ của trẻ em, giới thiệu Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, tổ chức hoạt động tìm hiểu về luật trẻ em với hình thức trả lời trắc nghiệm, hoạt động đã thu hút được sự hứng thú tham gia của các em học sinh.



Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với các em học sinh trong nhà trường, giúp các em có được những hiểu biết cơ bản nhất đối với Luật trẻ em, biết được những quyền cơ bản của trẻ em.



Đọc bài viết
chi tiết tại đây



Thầy Nguyễn Thanh Hà, Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách Liên đội nhận danh hiệu tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2022 do TW Đoàn bình chọn.



Cô Trần Thị Cẩm Xuyên, đạt giải Nhất tuần thi thứ 4, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt do Ban tuyên giáo huyện ủy và Huyện đoàn Vĩnh Thuận tổ chức.



Tổng kết, trao thưởng các cuộc thi, hoạt động, phong trào chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 do Liên đội tổ chức.



Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023. Trao giấy chứng nhận cho 10 thầy cô có kết quả đạt trong hội thi.





TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH BÌNH BẮC 4
Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam



LỊCH SỬ của **NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM**

Sự ra đời của “Ngày Nhà giáo Việt Nam” gắn liền với lịch sử của tổ chức Giáo giới tiến bộ trên thế giới. Để bảo vệ quyền lợi chân chính của các nhà giáo, tháng 7 năm 1946, Liên hiệp quốc tế các Công đoàn giáo giới được thành lập ở Pari (Pháp). Năm 1954 với nòng cốt là các nhà giáo xã hội chủ nghĩa đã nhất trí thông qua bản “Hiến chương các Nhà giáo”. Hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ 2 (tháng 8/1957) đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là “Ngày quốc tế Hiến chương các Nhà giáo”.

Ở Việt Nam, ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày “Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo” được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta. Khi đất nước thống nhất, ngày 20/11 đã được tổ chức rộng rãi trong cả nước và dần dần trở thành ngày truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên, cũng như nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo; theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định số 167-HDBT ngày 28/9/1982, nêu rõ: hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11/1982 đã đi vào lịch sử Việt Nam, khi chính thức được công nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày vinh danh nghề dạy học và nhà giáo, được tổ chức trọng thể trên toàn quốc, trở thành ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam và của toàn dân quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ngày cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng tri ân đối với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, vì những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp trồng người.

Nguồn: Bộ Giáo dục và đào tạo





1

Triển khai thực hiện mô hình
"1.000 đồng giúp bạn"

2

Triển khai thực hiện mô hình
"Giáo dục kỹ năng, hoạt động trải nghiệm trong giờ sinh
hoạt dưới cờ."

3

Triển khai phát động thực hiện xây dựng "vườn học tập",
công trình măng non mừng Đại hội Đoàn.

4

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động mừng
Đảng- mừng Xuân 2023.

5

Tham gia các hoạt động do Nhà thiếu nhi, Hội
đồng đội phát động.



▲ Rất tập trung trong từng nước cờ!



▲ Trình bày quyền của chúng em!



▲ Cùng đọc 5 điều Bác Hồ dạy nào!



▲ Tập luyện rất nghiêm túc cho chương trình hội thi văn nghệ



BÁC HỒ

Với các cháu thiếu niên dũng sĩ Miền Nam

Tháng chạp năm 1968, các dũng sĩ thiếu niên miền Nam đang học ở khu Tả Ngạn thì có mấy chú đưa xe ô tô đến đón về Hà Nội. Luyện, Thu, Nét, Phổ, Mên, Hòa ... chưa hiểu có chuyện gì. Về Thủ đô hôm trước thì ngày hôm sau, có xe đến đón đi, vào đến sân Phủ Chủ tịch mới biết là được vào gặp Bác Hồ.

Vừa bước chân xuống xe, đã thấy Bác Hồ và Bác Tôn ngồi ở một cái ghế dài kê trước cửa nhà. Tất cả chạy ào tới chào hai Bác.

Bác cháu trò chuyện với nhau. Sau đó Bác Hồ bảo:

- Thôi các cháu vào ăn cơm với hai Bác!

Bữa cơm chẳng có thịt cá gì nhiều nhưng rất ấm cúng. Các dũng sĩ thiếu niên được ngồi ăn cùng Bác Hồ và Bác Tôn. Nét, người nhỏ nhất đoàn, cái đầu chỉ lấp ló cạnh bàn, được Bác gấp thức ăn cho luôn.

Vừa ăn, Bác cháu vừa nói chuyện rất vui. Ăn xong, hai Bác cho mỗi cháu một bông hồng, một quả táo, một quả lê và ba quyển sách "Người tốt việc tốt".

Sau đó Bác Hồ bảo:

- Các cháu lại cả đây hôn hai Bác rồi về.

Các dũng sĩ hôn hai Bác xong, Bác Hồ căn dặn:

- Các cháu về trường cố gắng học tập cho giỏi.

Tất cả đều cảm động. Đoàn Văn Luyện khi đó mới mạnh dạn thưa với Bác:

- Thưa Bác, chúng cháu cứ tưởng hai Bác gọi chúng cháu về có việc cần.

Bác Hồ cười hiền từ và bảo:

- Hai Bác nhớ các cháu cho nên gọi các cháu về để hai Bác gặp hỏi chuyện.

Nghe nói, Luyện và các bạn cảm động muốn trào nước mắt. Hai Bác tuổi đã cao, trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn nhớ đến các cháu miền Nam. Luyện nghĩ:

"Mình được ở ngoài Bắc mà hai Bác còn lo và thương biết chừng nào!..."





TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH BÌNH BẮC 4

Ấp Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang



c1vinhbinhbac4.vinhthuan.edu.vn



facebook.com/tieuhocvinhbinhbac4



Zalo: zalo.me/c1vbb4

Bản tin

mạng non



THỰC HIỆN

Chỉ đạo nội dung

Cô Lê Kim Chi

Phó hiệu trưởng

Thực hiện

Thầy Nguyễn Thanh Hà

Tổng phụ trách Đội